
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ประจ าปี  2562  ครั้งท่ี  3 

วันที่  8  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  ณ   
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิละ   ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 พิละ   ผ่องใสศรี  
2 นายโนระชัย   พวงใบดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย   พวงใบดี  
3 นายค ารุ่ง   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ค ารุ่ง   บุตรสุวรรณ์  
4 นายส่วน   เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน   เขียนจันทา  
5 นายพัฒนา   แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา   แก้วฝ่าย  
6 นางวิจิตตรา   ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 วิจิตตรา   ท้าวมะลิ  
7 นายอนันท์   ไชยตะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์   ไชยตะวงค์  
8 นายสมชาย   สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมชาย   สมิตร  
9 นายสมยงค์   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์   บุตรสุวรรณ์  

10 นายลอน   อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน   อุดทุม  
11 น.ส.สมพร   ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 สมพร   ทองเดช  
12 นายถาวร   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร   บุตรสุวรรณ์  
13 นายอุทัย     ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย     ศรีสมัย  
14 นายอัษฎาวุฒิ   ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10  อัษฎาวุฒิ   ผ่องใสศรี  
15 นายทองสอน   อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ทองสอน   อุ่นแก้ว  
16 นายค าสงกา   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 ค าสงกา   ศรีสมัย  
17 นางเถวียน   ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน   ไชยโสดา  
18 นางค าพันธ์  มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ค าพันธ์  มุงธิสาร  
19 นายศิวกร     กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ศิวกร     กุลภา  
20 นายทินกร    เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  13 ทินกร    เข็มอุทา  
21 นายค าไป่     เข็มอุทม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  13 ค าไป่     เข็มอุทม  
22 นายสมถวิล    อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล    อินธิราช  
23 นายถวิล    ช่วยรักษา ประธานสภา  อบต. ถวิล    ชว่ยรักษา  
24 จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ   สมบูรณ์พร้อม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สุกล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     
     

 
 
 
 
 



 
-2- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพนม  บุญชาญ นายก อบต.โพนงาม พนม  บุญชาญ  
2 นายปฏิพล    ประชุมสุข รองนายก  อบต.โพนงาม ปฏิพล    ประชุมสุข  
3 นายชานนท์    บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์    บงบุตร  
4 น.ส.เพ็ญแข   ราชชมภ ู รองปลัด  อบต. เพ็ญแข   ราชชมภ ู  
5 นายบุญส่ง    แก่นท้าว หัวหน้าส านักปลัด บุญส่ง    แก่นท้าว  
6 นายวินิจ      ก้อนแพง ผอ.กองช่าง วินิจ   ก้อนแพง  
7 นางศิริขวัญ   ใขค า นักวิเคราะห์ฯ ศิริขวัญ   ใขค า  
8 นางนิรมล    ปุณริบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นิรมล    ปุณริบูรณ์  
9 จ่าเอกพันธ์     สุพรรณ เจ้าพนักงานธุรการฯ พันธ์     สุพรรณ  

 
 

เปิดการประชุม     เวลา  09.30  น. 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ในเมื่อครบองค์ประชุม  ผมก็ขออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3   
  ประธานสภา ประจ าปี  2562  ครั้งที่ 3  วันที่  8  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ผ่านมา 
    ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
    ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
    ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อื่นๆ  (ถ้ามี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัย
สามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2562  ครั้งที่  3  วันที่  8  สิงหาคม  2562
  

มติที่ประชุม   รับรอง  22 เสียง 
    ไม่รับรอง  - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ก็มีอยู่  1  เรื่อง  นะครับ  คือการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่ 12  
  ประธานสภา  สิงหาคมนี้  ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับ เข้าร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน     

 ส าหรับก าหนดการและหนังสือนั้น  จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  ก็แจ้งให้ทาง   
 สภาของเราได้ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อน  ผ่านนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา  4.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
    ประธานสภา  ส าหรับวาระท่ี 2  ก็อยู่ในขั้นแปรญัตติอยู่นะครับ  เมื่อวานทางคณะกรรมการ  

 แปรญัตติก็ได้ประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ  และก็จะให้ประธานคณะ  
 กรรมแปรญัตติได้ชี้แจงรายงานต่อสภาได้รับทราบ  อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดการผิด  
 พลาด  คือเรื่องของจ านวนเงินหรือว่าตัวเลข  ก็เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง  
 รายละเอียดก่อน เชิญครับ 

 

นางศิริขวัญ   ใขค า  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
นักวิเคราะห์ฯ  ท่านค่ะ  ดิฉันก็จะขออนุญาตน าเรียนชี้แจงต่อสภาเกี่ยวกับข้อผิดพลาด  ตามท่ี 

 ท่านประธานไดก้ล่าวในเบื้องต้น  คือเกิดข้อผิดพลาดในทีห่น้า  3/45  เกี่ยว  
 กับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและ 
 พนักงานจ้าง  เงินโบนัส ตามท่ีไดน้ าเสนร่างข้อบัญญัติในการประชุมครั้งที่ผ่าน  
 มา  ตามท่ีตั้งไว้  133,765.- บาท  ตัวนี้จะเป็นร่างข้อบัญญัติเดิมที่เรายังไม ่ 
 ตัดยอดในการบริหารจัดการทั้งหมดจะอยู่ที่  51,100,000.- บาท  และเราก็ 
 ได้ตัดยอดจะอยู่ที่  80,000.-บาท  ส าหรับยอด  133,765.-บาท  ยอดตัวนี้   
 เราไม่ได้ลบตัวเลขออกเลยเกิดข้อผิดพลาด และยอดรวมจะอยู่ที่ 130,000.-   
 บาท คือเงินค่าตอบแทนของส านักปลัดนั้น  ยอดที่เหลืออยู่จริงๆ จะอยู่ที่     
 80,000.-บาท  ยอดรวมทั้งหมดจะตรงในระบบจะอยู่ที่  130,000.-บาท     
 ขอบคุณค่ะ   

 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ทุกท่านเข้าใจนะครับเกี่ยวกับจ านวนเงินทีเ่กิดการผิดพลาด  ตามท่ีท่านทินกร 
  ประธานสภา  เสนอค าแปรญัตติก็ได้ขอปรับลดลงจาก  133,765.-บาท  คงเหลือ  

53,765.-บาท  แต่ทีจ่ริงแล้วตัวเลขจะอยู่ที่  80,000.-บาท  ก็เลยท าให้ท่าน
ทินกร  เข้าใจผิดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้แก้ตัวเลขข้างในก็เลยขอปรับลดลง  ที
นี้การแก้ไขก็อยู่ที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  และก็ท่านทินกร  ผมก็
จะขอให้ทางท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ท าหน้าที่ต่อเชิญครับ   

 

นายส่วน   เขียนจันทา  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกท่ีรักทุกท่าน  ผมขออนุญาต 
   ส.อบต.  หมู่ที่  3  สอบถามไปยังท่านท่านทินกร  เรื่องการเสนอค าแปรญัตติท่านจะถอนค าแปร  

 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  ตามที่ท่านได้เสนอ 
 มาหรือไม่หรือจะคงไว้ 

 

นายทินกร    เข็มอุทา  เรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ส.อบต.  หมู่ที่  13  ครับ  กระผมนายทินกร  เข็มอุทา  ตามทีข่้าพเจ้าได้เสนอค าแปรญัตติร่างงบ 

ประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  133,762.-บาท  ขอแปร 
ญัตติลดจ านวน  80,000.-บาท  คงเหลือ  53,765.-บาท  ข้าพเจ้าขอถอน 
ค าแปรญัตติครับ 
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นายส่วน    เขียนจันทา  เรียนท่านประธานสภา  ส าหรับการเสนอค าแปรญัตติของท่านทินกร  เข็มอุทา 
ส.อบต.  หมู่ที่  3  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 13   ท่านก็ได้ขอถอนค าแปรญัตติต่อสภาเป็นที่ 

 เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปกระผมก็ขอเชิญท่านประธานสภาด าเนินการตามระเบียบ 
 และข้ันตอนต่อไปเชิญครับ 
 

นายถวิล    ช่วยรักษา  ตามท่ีท่านประธานและกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงมา ตามร่างข้อบัญญัต ิ
ประธานสภา อบต. รายจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  สรุปแล้วคณะกรรมการแปรญัตติ

ได้ออกความเห็นให้ปรับลด   ในส่วนที่ปรับลดนั้นทางท่านคณะกรรมแปรญัตติ
ได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรให้ปรับลดจากงบประมาณเดิม  ตัวอย่างเช่น  
แผนงาน   บริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ
ส านักงาน  ตั้ง ไว้  80,000.- บาท  ขอแปรญัตติลดจ านวน  20,000.-บาท  
คงเหลือ   60,000.- บาท เมื่อกรรมการได้ลงความเห็นแล้วให้ปรับลดตามที่
ท่านสมาชิก ทุกท่านได้เสนอญัตติปรับลดนะครับ ได้ใช้อ านาจใช้สิทธิ์ในการ
วินิจฉัย พิจารณาลงความเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  วาระที่  2  ขั้นแปรญัตติ
ผ่านนะ   ครับ  สรุปแล้วการปรับลดงบประมาณของคณะกรรมการแปรญัตติ
จ า ก งบ  ป ระมาณ เดิ มที่ ตั้ ง ไ ว้  51 ,100 ,000 . - บ าท  ป รั บ เ หลื อ 
50,927,000.- บาท   ส าหรับเอกสารคงเป็นการประชุมในคราวต่อไป  เรื่อง
ร่างข้อบัญญัติฉบับเต็มฉบับที่เราอนุมัติแล้วก็ฉบับที่ทางท่านผู้บริหารได้เสนอ
มาให้น ามาเปรียบเทียบกัน  ตามที่เราได้เสนอขอปรับลดจะได้น ามาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติกันนะครับ มีท่านใด จะอภิปรายในส่วนไหนของการแปรญัตติ 
เชิญครับ ท่านอัษฎาวุฒิ 

 

นายอัษฎาวุฒิ   ผ่องใสศรี เรียนท่านประธานครับ  ในการท างานเกี่ยวกับเอกสารคนที่ตอบได้ก็ไม่เข้า 
    ส.อบต.  หมูที่ 10 คนที่เข้าก็ตอบไม่ได้  ในเรื่องนี้ในคราวต่อไปก็ฝากด้วยในการท าเอกสารให้

ตรวจทานให้เรียบร้อยด้วยนะครับ 
 

จ.ส.ต.มานพ    สมบูรณ์พร้อม เรียนท่านประธาน  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบในเรื่องการพิจารณาใน 
  เลขานุการสภฯ  ระเบียบวาระท่ี  2  นะครับ  ส าหรับการพิจารณาให้เรียงตามล าดับ  เฉพาะ 
   ข้อทีมี่กรรมแปรญัตติเท่านั้น  ที่สมาชิกสภาได้มีความเห็นด้วยกับการแปรญัตติ   

   ตามระเบียบข้อ  51  วรรค 1 วรรค 2  ขอเรียนชี้แจงว่าให้ทางสภาได้ด าเนิน 
 การตามข้อ 51 ว่าด้วยระเบียบการประชุมสภา เพ่ิมเติมในส่วนกรณ ีวาระท่ี 2 
  ให้ศึกษาและเรียงตามล าดับ หรือทีค่ณะกรรมแปรญัตติให้คงร่างเดิม และ 
 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมสภาแล้ว  ประธานสภา 
 ไม่ต้องขอมติ  ก็ให้เข้าสู่วาระต่อไปไดเ้ลย  ก็ขอน าเรียนชี้แจงให้ประธานสภา 
 ได้รับทราบ   

 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ก็ตามที่ท่านเลขา ได้ชี้แจงระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติ  ต่อไปก็ ขอเชิญ 
  ประธานสภา  ท่านส่วน   เขียนจันทา  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ชี้แจงต่อ  

 สภาเชิญครับ 
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นายส่วน   เขียนจันทา  เรียนท่านประธาน  ตามท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติไดล้งมติเห็นชอบกับการ 
ส.อบต. หมู่ที ่3  แปรญัญติของสมาชิก  ตามที่ได้ยื่นค าแปรญัตติขอให้ปรับลดตามรายการดัง 
     ต่อไปนี้ 

1. ค าแปรญัตติ ร่ า งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้  50,000.- บาท  ขอแปรญัตติลดจ านวน  20,000.-
บาท  คงเหลือ  30,000.- บาท  ทางคณะกรรมการก็ได้มีมติเห็นชอบ 
2. ค าแปรญัตติ ร่ า งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน  ตั้งไว้  90,000.- บาท  ขอแปรญัตติลดจ านวน  
20,000.- บาท  คงเหลือ  70,000.- บาท  ทางคณะกรรมการก็ได้
มีมติเห็นชอบ 
3. ค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน  งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมท าขนมไทย  ตั้งไว้  35,000.- บาท ขอแปร
ญัตติลดจ านวน  20,000.- บาท  คงเหลือ  15,000.- บาท  ทาง
คณะกรรมการได้ท าการพิจารณาแล้วก็ได้มีมติเห็นชอบ 
4. ค าแปรญัตติ ร่ า งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร  ตั้งไว้  25,000.- บาท  ขอแปรญัตติ
ปรับลดลงจ านวน  3,000.- บาท  คงเหลือ  22,000.- บาท  ทาง
คณะกรรมการก็ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ 
5. ค าแปรญัตติ ร่ า งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  ในแผนงานงบกลาง  ประเภทเงินส ารอง
จ่าย ตั้งไว้ 160,886.- บาท ขอแปรญัตติลดจ านวน 60,000.- บาท  
คงเหลือ  100,886.-  บาท  ทางคณะกรรมการก็ได้มีมติเห็นชอบ 
6. ค าแปรญัตติแผนงานเคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  300,000.-บาท  ขอแปรญัตติ
ลดจ านวน  100,000. -บาท  คงเหลือ  200,000. -บาท  
คณะกรรมการพิจารณาได้มีมติเห็นชอบ   
7. ค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท
วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  80,000.- บาท  ขอแปรญัตติลดจ านวน  
20,000.- บาท  คงเหลือ  60,000.- บาท  ทางคณะกรรมการก็ได้
มีมติเห็นชอบ 
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8. ค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.2563  แผนงานบริหาร
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ตั้งไว้  60,000.- บาท  ขอแปรญัตติลดจ านวน  10,000.- บาท  
คงเหลือ  50,000.- บาท  ทางคณะกรรมการก็ได้มีมติเห็นชอบ 
9.  ค าแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย  รายจ่ายเพ่ือให้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาแรงงานในการดูแลกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  ตั้งไว้  500,000.- บาท  ขอ
แปรญัตติลดจ านวน  32,000.- บาท  คงเหลือ  468,000.- บาท  
ทางคณะกรรมการก็ได้มีมติเห็นชอบ 
10. ค าแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 133,765.- บาท  
ขอแปรญัตติลดจ านวน  80,000.- บาท  คงเหลือ 53,765.- บาท  
ทางคณะกรรมการก็ได้มีมติเห็นชอบ  กระผมก็ขอน าเรียนชี้แจงต่อ
สภาแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ก็อย่างที่ท่านประธานแปรญัตติ  ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแปรญัตติก็ไดป้รับลดลง 
   ประธานสภา  มา  ตามที่ท่านสมาชิกได้ยื่นเสนอ  และได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับลดตามท่ี 
   ได้เสนอมา  ก็สรุปแล้วงบประมาณจะอยู่ที่  50,927,000.- บาท  ก็ผ่านนะ 

 ครับ  ต่อไปเชิญท่านนายกไดเ้สนอญัตติ 
 

นายพนม   บุญชาญ  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิก  ท่านเลขาตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.  กระผมนายพนม  บุญชาญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  ขอเสนอ 
   ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าท่ีดินและ 

 สิ่งก่อสร้างเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่  ของ  
 องค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 67,68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
 และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) 
 จึงได้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามพิจารณา 
 จ านวน  4  โครงการ  เป็นเงิน  23,048,200.-บาท ฉะนั้นเสนอต่อทีป่ระชุม 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  เพื่อพิจารณา ต่อไป  
 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เป็นค่าใช้จ่ายหมวด  ค่าที่ดินและสิ่ง 
 ก่อสร้าง  ในกองช่าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  โดยมีหลักการและ 
 เหตุผล ดังต่อไปนี้  หลักการ  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด 
 ไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ รักษาเงิน และ   
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม   
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 ดังนั้นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม   
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 จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือพิจารณา อนุมัติจ่ายขาดเงิน 
 สะสมในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เหตุผล  เนื่องจากมี 
 ข้อจ ากัดด้านจ านวนงบประมาณ  แต่จ าเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีก าหนด  
 ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอ านาจหน้าที่   
 ตลอดจนนโยบายที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ปีงบ 
 ประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565  ซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเดือด 
 ร้อนของประชาชน  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงามมีเงินสะสม 
 คงเหลือในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  (30 มิถุนายน 2562)  จ านวน   
 40,756,334.14 บาท จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลโพนงาม  จ านวน  4  โครงการ  เป็นเงิน  23,048,200.- บาท   

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านโพนงาม – 
บ้านดงมะกุ้ม  ต าบลโพนงาม  จ านวน  12,705,000.- บาท 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายจี – สี่แยก
ไปโพนงาม  บ้านดงเสียว  หมู่ที่  3  จ านวน  2,102,000.- บาท 

 3. ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านโพนงาม  หมู่ที่  
1  ต าบลโพนงาม  จ านวน  4,201,400.- บาท 

 4. ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  บ้านโพนงาม  หมู่ที่  
10  ต าบลโพนงาม  จ านวน  4,040,200.- บาท 

 จึงเสนอญัตติมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  ได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา  ตามทีท่างผู้บริหารได้เสนอญัตตมิาก่อนทีจ่ะพิจารณารับร่าง เชิญท่านเลขาสภา 
    ประธานสภา   ชี้แจงเกีย่วกับขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยครับ  เชิญครับ 
 

จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม เรียนท่านประธาน  ท่านสมาชิก  ครับก่อนจะเข้าสู่การรับร่างญัตติในวาระการ 
   เลขานุการสภา  จ่ายขาดเงินสะสม  ทางผู้บริหารก็ได้ชี้แจงถึงการเสนอญัตติพร้อมด้วยหลักการ 

และเหตุผลให้ทางสภาได้รับทราบแล้ว  ก่อนอื่นจะให้พิจารณางบประมาณใน  
แต่ละหัวข้อ มีทั้งหมด 4  โครงการให้พิจารณาเป็นราย โครงการไป  ก็ขอให้
พิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเป็นเงินภาษีจากราษฎร  ก็ว่าด้วยระเบียบการ
รับเงินฝาก การเก็บรักษาเงิน  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
ข้อ 89  ได้บัญญัติไว้ว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยการได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้   

1. ให้กระท าได้ในกิจการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่บ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น  ตามท่ีกฎหมายก าหนด    
2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว   
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3. ให้กันเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า  3 เดือน  
และกันเงินร้อยละ  10  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและในกรณีที่มีภัยสาธารณะเกิดขึ้น 
4. เมื่อได้รับการับการอนุมัติให้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกิน  1  ปีถัดไปหากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันผิดไป  ทั้งนี้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ค านึงถึงสถานะทางการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาวด้วย  ก็ขอน าเรียน
ให้ทางสภาได้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา    ตามท่ีท่านเลขาได้ชี้แจงมีท่านใดสงสัยอยากจะซักถามไหมครับ  เพ่ือประกอบ 
   ประธานสภา  การพิจาณาการจ่ายขาดเงินสะสม  ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่การเงินได้รายงาน 

ยอดเงินสะสมที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  เชิญครับ 
 

นางนิรมล   ปุณรบิูรณ์    เรียนท่านประธาน  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ กองคลัง 
นักวิชาการตรวจฯ   ขอรายงานยอดเงินสะสมและเงินที่สามารถน าไปใช้ได้  ณ  วันที่   30  

มิถุนายน  2562  เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมตามรายการดังต่อไปนี้  เงินสะสม
ประกอบด้วย ลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่  24,305.59.- บาท  เงินสะสมที่สมารถ
น าไปใช้ได้ 40,732,028.54.- บาท รวม  40,756,334.13.- บาท  และ
เงินส ารองเงินสะสมไว้เพ่ือใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้   ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
ประมาณ 3 เดือนๆ ละ 1,062,035.- บาท รวมเป็นเงิน 3,186,105.- บาท  
และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  ร้อยละ  10  ของ
ยอดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เป็นเงิน 4,700,000.- บาท  รวมเป็น
เงิน  7,886,105.- บาท  ยอดเงินสะสมคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  32,845,923.54.- บาท  จึงขอน าเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ก็ตามที่เจ้าหน้าที่ได้อธิบายมา  มีท่านใดอยากจะซักถามอะไรไหมตอนนี้ก็อยู่ 
              ประธานสภา  ในห่วงการพิจารณารับร่างญัตติการจ่ายขาดเงินสะสม  หากท่านใดอยากจะ 

ถามทางเจ้าหน้าที่  หรือว่านายก  ก็เชิญได้นะครับ  ก่อนจะพิจารณารับร่าง 
ญัตติ แล้วเอกสารครบหรือเปล่าครับ ถ้าท่านพิจารณาผ่านไปแล้วกลับคืนไม่ได้
นะครับ ท่านใดมีข้อสงสัยก็ให้ซักถามเลยนะครับ  พิจารณาให้ดีๆ  ก่อนนะครับ 

 

นายลอน    อุดทุม  เรียนท่านประธานสภาครับ  ขอสอบถามทางผู้บริหาร ทางท่านนายก ตามท่ี 
ส.อบต. หมู่ที 7 ท่านได้ยื่นญัตติของโครงการประปา  หมู่ที่ 1  ที่จะก่อสร้างไม่เกี่ยวกับตัวเดิม

ใช่ไหมครับ แล้วจะก่อสร้างในปีไหน 
 

นายพนม   บุญชาญ  เรียนท่านประธานสภา  สถานที่ได้ปรึกษากับทางกองช่างอยู่หลายรอบแล้ว 
นายก อบต.  สถานที่ก็อยู่ในเขตของหมู่ที่  1  มุมทางทิศตะวันตก  เป็นสถานที่เดิมแต่เป็น

แห่งใหม่  ส าหรับหมู่ที่ 10  นั้นจะอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ  ก็ขอแจ้งเพียง
เท่านี้ขอบคุณครับ 
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นายถวิล   ช่วยรักษา  มีท่านอื่นอีกไหมครับ  ที่อยากจะซักถาม  ถามก่อนนะครับก่อนที่จะขอมติ 
    ประธานสภา   หรือจะยกไปพิจารณาในวันหลังก็ได้นะครับ มีท่านใดอยากซักถามอีกไหมครับ   
 

นายสมชาย   สมิตร  เรียนท่านประธานสภา   ผมนายสมชาย   สมิตร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6    
ส.อบต.  หมู่ที  6  ขอเรียนถามท่านนายกในเรื่องราคาการก่อสร้างประปา  หมู่ที ่1 จ านวนเงิน   

4,201,400.- บาท  หมู่ที่  10  เป็นจ านวนเงิน  4,040,200.-บาท  ก็
ขนาดใหญ่เท่ากัน ท าไมราคาไม่เท่ากันครับ  และขอถามทางช่างว่าระบบที่เรา
จะก่อสร้างถังเก็บน้ าเป็นระบบแบบไหนมีอะไรบ้างครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายวินิจ   ก้อนแพง  เรียนท่านประธานสภาครับ  ระบบประปา  ของหมูท่ี ่ 1  และของหมู่ที่  10 นั้น 
ผอ.กองช่าง  ยอดราคาต่างกันก็อยู่ที ่หมูท่ี ่ 1  เราจะก่อสร้างโครงการตามแบบแปรนในการวางท่อ 

ก็ไม่ก่ีร้อยเมตร แต่ระบบประปาของหมู่ที่ 10 นั้น ระบบโรงสูบอยู่ทีห่นองอีเลิง    
เดินท่อมาถึงศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  และมีระบบท่อต่างกันค่าใช้จ่ายต่างกัน ความ 
ยาวต่างกัน  ส าหรับระบบของถังเก็บน้ าก็เหมือนประปาทั่วไป เป็นแบบ 
มาตรฐานครับ 

 

นายสมชาย   สมิตร  ครับขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  ที่เสนอญัตติมานั้นระบบประปาของ 
ส.อบต.  หมู่ที่  6  หมู่ที ่1 ราคา  4,201,400.- บาท  แต่หมู่ที่ 10 ราคา 4,040,200.- บาท 
   หมู่ที่ 1 ท าไมแพงกว่าหมู่ที่ 10 ผมก็แปลกใจในจุดนี้ท าเอกสารมาถูกหรือเปล่า 

ครับ หมู่ที ่1  เดินท่อใกล้ท าไมแพงกว่า   
 

นายวินิจ   ก้อนแพง  ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ   ผมก็ขอตรวจดูราคาใหม่ก่อนนะครับ 
     ผอ.กองช่าง 
 

นายอัษฎาวุฒิ   ผ่องใสศรี  ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ อยากให้ดู ปร.4 และก็ ปร.5  ของหมู่ที่ 1 
ส.อบต.  หมู่ที่  10  และหมู่ท่ี  10  เลขทีแ่บบแปรนตัวเดียวกัน  วันที่หรืออะไรเหมือนกันหมด   

ผมอยากให้สังเกตุจ านวนเงิน  มีอยู่หลายตัวที่เงินต่างกันทั้งท่ีขนาดเท่ากันเลขท่ี 
เหมือนกัน  ดูแล้วระบบไฟฟ้าก็ไม่มีจะสูบน้ ายังไงถ้าไม่มีไฟฟ้า  ท่านต้องน า
กลับไปท าการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ 

 

นายถวิล    ช่วยรักษา  ดูแล้วมีแค่ระบบไฟฟ้าภายในนะครับ  ไฟฟ้าก าลังไม่มี  มีแต่ภายใน เงินสะสม 
  ประธานสภา  ไม่สามารถโอนหรือว่าจ้างหน่วยงานไหนมาติดตั้งระบบไฟฟ้าได้นะครับ  ตามที่

ผมเข้าใจนะ  อย่างหมู่ที่ 10  ท่านนายกได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้วให้ตั้งอยู่ที่
วัด  ท่านได้ขออนุญาตหรือยัง  มีเอกสารไหมในการขอใช้สถานที่ จะมีปัญหาใน
ภายหลังไหม  ก็เป็นการบ้านอีกข้อหนึ่ง  แล้วก็โครงการก่อสร้างถนนเหมือนกัน
ท่านได้ส ารวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง  เกี่ยวกับความยาว  ได้สอบถามที่
ข้างเคียงไหมว่ามันติดตรงไหน ทับที่ใครบ้าง  จะมีปัญหาไหม  ได้ส ารวจหรือยัง 

 

นายวินิจ   ก้อนแพง  เรียนท่านประธานสภาครับ ผมว่าถนนกว้าง 5  เมตร  คงไม่มีปัญหาความยาว 
     ผอ.กองช่าง   ไดว้ัดไป  2  ครั้งแล้วครับ 
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นายถวิล   ช่วยรักษา  ให้มาชี้แจงในภายหลัง  ทุกโครงการเลยพอจะเอาจริงๆ  ท่านก็ปรับตัวนั้นปรับ 
ประธานสภา ตัวนี้ลง ไม่ใช่ตกลงราคานะที่จะลดลงได้  มีท่านใดจะสอบถามทั้ง 4  โครงการ

นี้ไหมครับ  ฝากทางกองช่าง  จ านวนเงินทั้ง  4  โครงการ  แล้วให้ผู้ช่วยเข้ามา
ประชุมด้วย  แล้วอีกเรื่อง คือที่ดินที่จะก่อสร้างระบบประปา  ให้ไปน าข้อมูล
และเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วย  ส าหรับการขอมติก็ขอยกไปพิจารณา
ครั้งถัดไปเป็นค้างพิจารณาในวันถัดไป  ผ่านนะครับ   

 

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)   
 

นายถวิล    ช่วยรักษา  มีไหมครับ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหม  ส่วนการประชุมในครั้งต่อไป  จะนัด 
   ประธานสภา  เป็นเอกสาร  เพราะว่าเอกสารยังไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอปิดประชุม 

เพียงเท่านีค้รับ ขอบคุณครับ 
  

ปิดการประชุม     เวลา 12.10  น. 
  
 
   จ.ส.ต.      ผู้บันทึกรายงานการประชุม    ลงชื่อ        ผู้รับรอง 
         (มานพ    สมบูรณ์พร้อม)                                           (นายถวิล      ช่วยรักษา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ครั้งที่  3  ลงวันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.2562  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)     (นายค าสงกา    ศรีสมัย) 

        สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11              สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11 
 

 

ลงชื่อ       ลงชื่อ 
           (นางค าพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 

        สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  12      สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  8 
 

 

     ลงชื่อ 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 
            สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  9 


